
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

วันอังคารที่  ๒๐ ธันวาคม   ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

ผู้มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี ประธาน  
  ๒. รองศาสตราจารย์ อธิป ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองประธานคนที่ ๑ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รองประธานคนที่ ๒ 
  ๔. อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์ เลขาธิการ 
  ๕. อาจารย์ กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์ สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรี เจียรนัยศิลาวงศ ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๙. อาจารย์ ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑๐. อาจารย์ ธัชพงศ ์งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๑. อาจารย์ ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๒. อาจารย์ นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๓. อาจารย์ น้ําค้าง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑๔. อาจารย์ บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา  สรุิยันต์ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรศักด์ิ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๙. อาจารย์ ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๒๐. รองศาสตราจารย์ ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๒๓. รองศาสตราจารย์ วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒๔. รองศาสตราจารย์ วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิงหนาท น้อมเนียน มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
 ๒๘. รองศาสตราจารย์ อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 ๒๙. อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค ์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๓๐. อาจารย์ อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทวัน สุวรรณรูป ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร ์
 ๓๒. รองศาสตราจารย์ วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

          /๓๓. รองศาสตราจารย์ .... 



 

 
 

๒ 

 ๓๓. รองศาสตราจารย์ สุรชาติ ณ หนองคาย แทนประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ แทนประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร ์
 ๓๕. รองศาสตราจารย์ กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
 ๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๓๗. อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 
 ๓๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณมพร จ๋วงพานิช ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ์ สมบูรณ์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา 
        

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กําธร ตันติวิทยาทันต์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สํานักงานอธิการบดี 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพงศ์ นะมาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๓. อาจารย์ พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักด์ิ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๖. อาจารย์ สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
 ๗. รองศาสตราจารย์ วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
 ๘. อาจารย์ จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 ๒. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 ๓. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 อาจารย์ ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาคณาจารย์ ทําหน้าท่ีประธานที่ประชุม ได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานสภาคณาจารย์ได้แถลงนโยบาย ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมให้
ข้อเสนอแนะต่อนโยบายดังกล่าว เพ่ือจะได้นําไปปรับนโยบายให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยนโยบายที่ประธานฯ เสนอมีดังนี้ 
  ๑) ส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทํางานอย่างมีความสุข ได้ใช้ศักยภาพท่ีมีอย่างเต็มท่ี 
เพื่อก่อให้เกิดผลงานที่ดีมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศไทย มีความก้าวหน้าในการทํางาน มีความม่ันคงในอาชีพ ได้รับ
ความยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่องการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance agreement) 
  ๒) ผลักดันให้มีการปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ของคณาจารย์ในทุกส่วนงาน 
  ๓) ขับเคลื่อนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่ืนตัว และเตรียมตัวสู่การเปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย 
  ๔) จัดต้ังศูนย์ประสานงาน เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมและ
นําเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
  ๕) พัฒนาการทํางานของสภาคณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับท้ังในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย โดย
ทํางานร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ 

          /๖) พัฒนาความรู้ .... 
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  ๖) พัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกสภาคณาจารย์ โดยจัดให้มีการอบรมในเรื่องต่างๆ เป็นระยะๆ 
อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี 
  ๗) ผลักดันให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย์ โดยนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  สมาชิกสภาคณาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย สรุปได้ดังนี้ 
  ๑) ควรสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกสภาคณาจารย์ โดยสนับสนุนให้สมาชิกเข้า
รับการอบรมด้านต่างๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และสร้างเครือข่ายท่ีกว้างขวางได้ 
  ๒) ควรเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาด้านวิชาการและทักษะแห่งวิชาชีพคณาจารย์ รวมทั้งกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของสภาคณาจารย์ตามข้อบังคับฯ 
  ๓) ควรเพิ่มเติมเรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาลในการจัดช่องทางพิเศษสําหรับบุคลากรในการเข้าพบ
แพทย์ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 
  ๔) การจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ควรส่งเสริมให้มีความยุติธรรม มีความยืดหยุ่น การทํา PA 
ควรเป็นสิ่งที่ท้าทาย ไม่ควรเป็นการบังคับ 
  ๕) ควรเพิ่มบทบาทเรื่องการจัดการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
  ๖) ควรพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทุกสายให้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 
  ๗) การพิจารณาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ควรมีการกําหนดระยะเวลา และควรใช้เวลาในการ
ดําเนินการให้สั้นกว่าเดิม 
  ๘) การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานรองรับ เช่น หน่วยงานบริหารการศึกษา ดําเนินการกรอก
แบบฟอร์ม มคอ. ท้ังนี้เพื่อความรวดเร็วและลดภาระงานของอาจารย์ 

 ประธานฯ รับไปพิจารณาปรับแก้นโยบายให้เหมาะสมต่อไป  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๕๓ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ และ ครั้งที่ ๔๕๔ 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  ประธาน แจ้งว่า สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๕๓ วันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๔ และครั้งที่ ๔๕๔ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี 
 ประธานแจ้งว่า ในการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ อธิการบดีได้แถลง

นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๔ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้มีการเลือกตั้ง 
คณะบริหาร ปอมท. ชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมครบวาระการดํารงตําแหน่ง ผลการเลือกตั้ง คณะบริหารชุดใหม่ ดังนี ้
 ๑. รองศาสตราจารย์ อดิศักด์ิ พงษ์พูนผลศักด์ิ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธาน ปอมท. 
 ๒. อาจารย์ พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเลือกตั้งเป็น รองประธาน ปอมท. คนที่ ๑  

          /๓. รองศาสตราจารย์ .... 



 

 
 

๔ 

 ๓. รองศาสตราจารย์ สุธา ภู่สิทธิศักด์ิ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเลือกตั้งเป็น 
รองประธาน ปอมท. คนที่ ๒ 

 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๑ ปี ต้ังแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ และจะ มี
การประชุม ปอมท . สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมจํารัส ฉายะพงศ์ ชั้น ๒  
อาคารเรียนรวม ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕ รายงานสถานะการเงินของสภาคณาจารย์ 
 เลขาธิการแจ้งสถานะการเงินของสภาคณาจารย์ ดังนี้ 

        ๑.๕.๑  สภาคณาจารย์ มีทุนจํานวน ๓ ทุน ซ่ึงผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ดอกผลในกิจการของสภา
คณาจารย์ มียอดทุนและดอกผลคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนี้ 

 ทุนอรัญ-สมจริง วงศ์สุรไกร 
 มียอดทุนคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท   
 มีดอกผลคงเหลือ  - (๕,๖๕๓.๕๙)  บาท    
 มีวัตถุประสงค์ของทุน คือ ใช้ดอกผลในการค้นคว้า วิจัย หรือเพื่อการศึกษาทางด้านการแพทย์ของสภา

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และในกิจการอื่นๆ ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ทุนสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 มียอดทุนคงเหลือ ๑๕,๘๐๐.๐๒  บาท   
 มีดอกผลคงเหลือ   - (๑๕๒.๐๒)  บาท   
 มีวัตถุประสงค์ของทุน คือ ใช้ดอกผลในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ทุนศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์รุ่งธรรม ลัดพลี 
 มียอดทุนคงเหลือ ๑๗๗,๐๙๒.๖๒  บาท   
 ดอกผลคงเหลือ   ๒๒,๘๖๐.๐๑  บาท 
 มีวัตถุประสงค์ของทุน คือ ใช้ดอกผลในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

  เลขาธิการชี้แจงเพิ่มเติมว่า มีจํานวน ๒ ทุน ท่ียอดดอกผลคงเหลือติดลบ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งว่า มีการดําเนินการผิดพลาด แต่ยอดทุนยังเท่าเดิม สําหรับยอดที่ติดลบ หลังจากธนาคารปรับดอกเบี้ย ยอด
ดังกล่าวก็จะเป็นบวก 

  ๑.๕.๒ บัญชีเงินฝาก 
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่  ๐๑๖-๒ ๒๕๒๐๙-๘ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 

 

ยอดยกมา                                           ๓๕,๕๖๓.๑๐  บาท 

หัก  เงินยืมสํารองค่ายานพาหนะในการ              ๑๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
      เดินทางไปราชการ  ค่าอาหารว่าง 
      และค่าเบี้ยประชุม 
บวก ดอกเบี้ย                                                 ๒๑๔.๔๔  บาท 
 

ยอดคงเหลือ                   ๑๙,๗๗๗.๕๔  บาท 

    

          /๑.๕.๓ งบประมาณ .... 



 

 
 

๕ 

  ๑.๕.๓ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนของสภา
คณาจารย์ 
                 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้ใช้ร่วมกับ 
กองบริหารงานทั่วไป แต่ไม่ควรเกินงบประมาณที่จัดสรรให้ในปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔) ซ่ึงในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ท่ีผ่าน
มา มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้สภาคณาจารย์ ประมาณ ๖๐๙,๘๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๔๕๔,๒๓๖ บาท  

  ที่ประชุม  รับทราบ 
   

๑.๖ ผลการเลือกต้ังกรรมการบริหารสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 ประธานแจ้งว่า ตามท่ีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ออกประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่องสภา
อาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ . ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ทําการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาชิกสภาอาจารย์ชุดใหม่ ผลการเลือกตั้งฯ มีดังนี้ 

 ๑) รองศาสตราจารย์ กรุณี ขวัญบุญจัน   เป็น ประธานสภาอาจารย์ 

 ๒) อาจารย์ รชตวรรณ เฉียบฉลาด เป็น รองประธานสภาอาจารย์ 

 ๓) อาจารย์ งามพล สุนทรวรสิริ  เป็น เลขาธิการสภาอาจารย์ 

 โดยมีวาระการปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
   

๑.๗ อัตราเบี้ยประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์ 
 เลขาธิการแจ้งว่า ในวาระที่แล้วสภาคณาจารย์ได้มีมติเสนอปรับอัตราเบี้ยประชุม ซ่ึงที่ประชุมทีม
ผู้บริหารเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์ จํานวน ๕๐๐ บาท/คน/ครั้ง โดยให้
มีผลในวาระของสมาชิกชุดใหม่ ซ่ึงมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดําเนินการออกประกาศฯ เนื่องจากเกิดภาวะอุทกภัย และเป็นช่วงที่
ผู้บริหารชุดเก่าครบวาระการดํารงตําแหน่ง แต่ประธานฯจะได้ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อออกประกาศฯ โดยให้มีผลย้อนหลัง
ต้ังแต่สมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่เข้ารับตําแหน่ง 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องเสนอเพื่อรับรอง 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  
อดีตประธานสภาคณาจารย์ได้ออกหนังสือเวียนให้สมาชิกพิจารณารับรองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
เนื่องจากปัญหาอุทกภัย  ซ่ึงสมาชิกมีมติรับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

ท่ีประชุม  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ การเลือกต้ังรองเลขาธิการสภาคณาจารย์ 
 เลขาธิการเสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช เป็นรองเลขาธิการสภาคณาจารย์ 
เพื่อทําหน้าท่ีช่วยเลขาธิการฯ ในกิจการของสภาคณาจารย์ และปฏิบัติหน้าท่ีในกรณีท่ีเลขาธิการฯ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

 

          /๓.๒ การเสนอชื่อ .... 



 

 
 

๖ 

๓.๒ การเสนอชื่อผู้แทนสภาคณาจารย์เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ประธานฯ ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้แทนสภาคณาจารย์เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
อย่างไรก็ตาม ประธานฯชี้แจงว่า คณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีให้สภาคณาจารย์เสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการนั้น เป็น
คณะกรรมการที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดเก่าเป็นผู้แต่งตั้ง อาจจะมีการยุบเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้  

 ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงแนวทางในการเสนอผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี ้

 ๑) ควรให้โอกาสสมาชิกใหม่หรือสมาชิกท่ียังไม่เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทน ได้ทําหน้าท่ีเป็นผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 ๒) การรับตําแหน่งผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับการรับตําแหน่ง
ประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาคณาจารย์ ท่ีประชุมให้ความเห็นว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากสภาคณาจารย์ไม่ได้
กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ แต่ถ้าลักษณะงานสอดคล้องกัน ก็ควรเป็นคนเดียวกัน 

  ๓) ท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการเลือกผู้แทนสภาคณาจารย์ จํานวน ๒ ชุดก่อน ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีภารกิจท่ีต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัยได้กําหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อไว้แล้ว สําหรับคณะกรรมการที่เหลืออีก ๘ ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ
จราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา  คณะกรรมการ
มาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะกรรมการบริหารจัดการระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานขอให้ดําเนินการเสนอชื่อในการประชุมครั้งต่อไป  
 ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แล้วมีมติดังนี ้

 ๑. รองศาสตราจารย์ วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 ๒. รองศาสตราจารย์ วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 

 โดยประธานจะได้ดําเนินการเสนอชื่อดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการต่อไป  
 

๓.๓ การเลือกเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาคณาจารย์ จํานวน ๗ ฝ่าย 

   ประธานชี้แจงว่า ฝ่ายเลขานุการได้เวียนหนังสือแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอให้สมาชิกเลือก
เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ผลสรุปตามเอกสารประกอบการประชุม สําหรับสมาชิกท่ียังไม่ได้เลือกเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ หรือมีความ
ประสงค์ จะเปลี่ยนแปลง ก็สามารถแจ้งได้ท่ีฝ่ายเลขาฯ หลังเลิกการประชุมสภาคณาจารย์ และหากมีเวลาเพียงพอ ขอให้กรรมการ
แต่ละฝ่ายดําเนินการเลือกประธาน และเลขานุการ เนื่องจากกรรมการบางฝ่ายมีภารกิจท่ีต้องดําเนินการเร่งด่วน เช่น ฝ่ายสวัสดิการฯ 
โดยขอให้แต่ละฝ่ายพิจารณาว่าจะให้ประธานฝ่ายเป็นผู้แทนในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยหรือไม่ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๓.๔ แบบสอบถามบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยสภาคณาจารย์ 

 เลขาธิการแจ้งว่า ประธานได้มอบหมายให้จัดทําแบบสอบถามบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ประสบภัยน้ํา
ท่วมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ตอบกลับ จํานวน ๑,๘๖๓ คน สรุปผลจากแบบสอบถาม ดังนี ้

          /ผู้ประสบภัย .... 



 

 
 

๗ 

 ผู้ประสบภัยต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในลักษณะเงินให้เปล่า   เงินกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ย และเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยตํ่าตามลําดับ นอกจากนี้ยังต้องการวันลาหลังน้ําลดเพื่อทําความสะอาดที่พักอาศัย  ช่างเพื่อซ่อมบํารุงบ้าน การดูแลจาก
ผู้บริหารของส่วนงานมีผู้ประสบภัยต้องการ และไม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในด้านการทํางาน (PA)   และการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูขวัญและกําลังใจในปริมาณที่ไกล้เคียงกัน  ผู้ประสบภัยไม่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราว และสวัสดิการ
รักษาพยาบาล   

 ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี ้

 ๑) บางส่วนงานได้ให้ความช่วยเหลือบุคลากรในส่วนงานไปบ้างแล้ว เช่น ให้เงินกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย  
นําต้นกล้าไม้ไปให้ และตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามบ้านเรือน 

 ๒) เสนอให้มหาวิทยาลัยฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัยน้ําท่วม รวมทั้งฟื้นฟูชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เช่น 
พุทธมณฑล วัดปุรณาวาส ทําความสะอาดสะพานลอย 

 ๓) เสนอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบโครงสร้างพี่พักอาศัย 

 เสนอให้เลขาธิการนําผลสรุปข้อคิดเห็นจากแบบสอบถามฯ เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

  ๓.๕ การสัมมนา เรื่อง บทเรียน และนัยยะต่ออนาคตของประเทศไทยหลังวิกฤติมหาอุทกภัย ๒๕๕๔ กับ
บทบาทมหาวิทยาลัยมหิดล 

 รองศาสตราจารย์ ลือชัย ศรีเงินยวง ชี้แจงถึงโครงการสัมมนา เรื่อง บทเรียน และนัยยะต่ออนาคตของ
ประเทศไทยหลังวิกฤติมหาอุทกภัย ๒๕๕๔ กับบทบาทมหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ท่ีประชุม
ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี ้

 ๑) โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงควรจัดเป็นงานวิชาการ โดย
ในงานดังกล่าวควรมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

  ๑. นิทรรศการเกี่ยวกับ บทเรียนจากอุทกภัย  คลินิกให้คําปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
และการออกร้านจําหน่ายสินค้าของชุมชน 

  ๒. จัดประชุม หรือบรรยายให้ความรู้หรือระดมสมองในประเด็นต่างๆ เช่น แนวทางป้องกันน้ําท่วม 
วิธีอยู่ร่วมกับน้ํา การให้ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย การใช้สื่อในการระดมอาสาสมัครอย่างมีคุณภาพ การจัดทํา
คู่มือการดูแลและบริหารจัดการน้ํา รวมถึงการจัดทําแผนท่ีชุมชน เพื่อให้ทราบทางน้ําเข้า-ออก 

  ๓. ถอดบทเรียนเพื่อให้ได้องค์ความรู้นําไปรับใช้สังคม ในรูปแบบท่ีประชาชนเข้าใจได้ง่ายและเปิด
โอกาสให้ชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

                                    ๔. หากเป็นไปได้ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง 

 ๒) ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวิชาการดังกล่าว โดยในเบื้องต้นที่ประชุมเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการจัดงานวิชาการดังนี้ 

  ๑. รองศาสตราจารย์ ลือชัย ศรีเงินยวง  ประธาน 

  ๒. อาจารย์ ธัชพงศ์ งามอุโฆษ 

  ๓. อาจารย์ ราชา มหากันธา 

          /๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .... 



 

 
 

๘ 

  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร เจริญสุข 

  ๕. รองศาสตราจารย์ สุรชาติ ณ หนองคาย 

  ๖. อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค ์

  ๗. อาจารย์ ธิราภรณ์ จันทร์ดา 

  ๘. อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ 

 และหากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติมได้ท่ีฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ 

 มติที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวปรับแก้โครงการตามความเหมาะสมและกําหนดรูปแบบ
การจัดงานฯ ให้ชัดเจน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป 

 

 ๓.๖ การสัมมนาของสมาชิกสภาคณาจารย์ (Retreat) 

  ประธานฝากให้สมาชิกกลับไปพิจารณาเรื่องการจัดสัมมนาของสมาชิกสภาคณาจารย์ (Retreat) ว่าสมควร
จัดหรือไม่ รวมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยขอให้นํามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ   
 ๔.๑  การมอบหมายผู้มาประชุมแทน 
  ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายประเด็นการมอบหมายผู้มาประชุมแทนประธานสภาอาจารย์ระดับส่วนงาน 
แล้วมีข้อสรุป ดังนี ้

  ๑. ประธานสภาอาจารย์ระดับส่วนงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตําแหน่ง สามารถมอบหมายผู้แทนเข้า
ประชุมสภาคณาจารย์ได้ โดยขอให้มีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะมีสิทธิโหวตได้ และขอให้ผู้เข้าประชุมแทนนั้น เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

  ๒. สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนท่ัวไป ได้รับการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ซ่ึงเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล 

ไม่สามารถมอบหมายผู้แทนได้ 

  ๓. ท่ีประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์จัดทําแบบฟอร์มการมอบหมายผู้มาประชุมแทน 
โดยขอให้ระบุในแบบฟอร์มให้ชัดเจนว่า ผู้มาประชุมแทนนั้น มีอํานาจ หน้าท่ี และสิทธิในการดําเนินการเทียบเท่ากับสิทธิของ
ประธานสภาอาจารย์ผู้มอบหมาย 

  ๔. การมอบอํานาจผู้มาประชุมแทนนั้น ยังมีรายละเอียดในการพิจารณาที่แตกต่างกัน ท่ีประชุมเห็นควรให้
มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในประเด็นดังกล่าวต่อไป 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๔.๒  แนวทางการดําเนินงานของฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ 
  เลขาธิการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางดําเนินงานของฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ สรุปได้ดังนี้ 
   ๑) การเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม ขอให้สมาชิกเสนอสาระสําคัญ และเหตุผล พร้อม
เอกสารประกอบภายในเวลาที่กําหนดตามแบบฟอร์มท่ีฝ่ายเลขานุการส่งให้ก่อนการประชุม 
  ๒) การส่งเอกสาร และการติดต่อประสานงานต่างๆ กับสมาชิก จะส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ความรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ 
  ๓) สมาชิกท่ีได้รับมอบหมายให้ไปประชุม หรือเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขอให้สรุป
สาระสําคัญจากการประชุมนั้นๆ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุมสภาคณาจารย์ครั้งต่อไป เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุม 

          /๔) การบันทึก .... 



 

 
 

๙ 

  ๔) การบันทึกรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ จะบันทึกสรุปเฉพาะประเด็นที่สําคัญสั้นๆ โดยจะไม่มี
การบันทึกรายงานการประชุมแบบถอดเทป ยกเว้นเฉพาะเรื่องที่มีความสําคัญ และมีความจําเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลสําหรับการอ้างอิง
หรือที่ประชุมมีมติให้ถอดเทป 
  ๕) หากมีการเปลี่ยนแปลงประธานสภาอาจารย์แต่ละส่วนงาน ขอให้ประธานสภาอาจารย์คนเดิมแจ้ง
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกลา่วท่ีฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
  ๖) การส่งหนังสือเชิญประชุม ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์จะดําเนินการจัดส่ง ๒ ทาง คือ  
   - ทางไปรษณีย์มหาวิทยาลัย ก่อนการประชุมประมาณ ๕-๗ วัน  
           - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งก่อนการประชุมประมาณ ๒-๓ วัน 
  สําหรับเอกสารประกอบการประชุม และระเบียบวาระ สมาชิกสามารถเปิดดูได้จากเว็บไซต์ของสภา
คณาจารย์ 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๓ การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 สมาชิกเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาใน ๓ ประเด็นดังนี้ 
 ๑. แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. ความชัดเจนของตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี  ซ่ึงไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ๓. ตําแหน่งรองเลขาธิการสภาคณาจารย์ ซ่ึงยังไม่ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งตําแหน่งรักษาการต่างๆ 
ซ่ึงมีประเด็นผูกโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลรับไปพิจารณาต่อไป 

 

๔.๔ การจัดการขยะและสภาพแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัย 

 สมาชิกได้เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการจัดการขยะและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และ
บริเวณโดยรอบ 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๕ ร่างกําหนดวันประชุมสภาคณาจารย์ ประจําปี ๒๕๕๕ 

      ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างกําหนดวันประชุมสภาคณาจารย์ ประจําปี ๒๕๕๕ ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  แล้วเห็นชอบให้เปลี่ยนวันประชุมประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕ จากเดิมท่ีกําหนดไว้คือ วันพุธท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นวัน
อังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สํานักงาน
อธิการบดี ส่วนกําหนดการประชุมประจําเดือนอื่น ๆ ยังไม่ได้มีการพิจารณา 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
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